

เรดแฮท ขยายธุรกิจในประเทศไทยพร้อมกับแต่งตั้งฮิวเลตต์-แพคการ์ดเป็นพันธมิตรด้านการฝึกอบรม ความร่วมมือระหว่างเรดแฮท และเอชพีในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถเสนอการให้บริการ และการฝึกอบรมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น



กรุงเทพฯ - 28 สิงหาคม 2555 - บริษัท เรดแฮท ینگค์ (NYSE:RHT) ผู้นำระดับโลกโซลูชันสำหรับโอเพ่น

ซอร์ส ประกาศแต่งตั้งบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (เอชพี) เป็นพันธมิตรด้านการฝึกอบรมของเรดแฮทโซลูชัน

ในประเทศไทย การประกาศแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เอชพีเป็นหนึ่งในพันธมิตรชั้นนำของเรดแฮทและตอกย้ำ

คำมั่นสัญญาของทั้งสองบริษัทต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

กว่า 12 ปีที่เรดแฮทดำเนินธุรกิจร่วมกับเอชพี ในฐานะพันธมิตรโออีเอ็มระดับโลก (global OEM partner)

เพื่อนำเสนอโซลูชันระดับองค์กรที่เป็นระบบเปิด มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง เรดแฮทและเอชพี

ได้ร่วมกันนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อเวิร์คโหลดที่ใหญ่กว่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

ในฐานะพันธมิตรด้านการฝึกอบรมของเรดแฮท เอชพีจะสามารถเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมของเรดแฮท

และหลักสูตรประกาศนียบัตรต่างๆ ให้กับนักวิชาชีพไอทีและลูกค้าในประเทศไทย ทั้งนี้เรดแฮทมีหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้องกับมิดเดิลแวร์และลินุกซ์มากกว่า 30 หลักสูตร ปัจจุบันเรดแฮทจัดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันที่มี

หลักสูตรที่ครอบคลุมมากที่สุดรายหนึ่งในอุตสาหกรรม

นายเดเมียน วอง ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอาเซียนของเรดแฮท กล่าวว่า ‘ปัจจุบัน ลูกค้าในประเทศไทย

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนำ และการผนวกรวมทั้งฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วที่นำเสนอโดยเรด

แฮทและเอชพี ด้วยระบบนิเวศน์ที่โตอย่างเต็มที่ของผู้ให้บริการโซลูชันที่ได้รับการรับรอง (certified ISV

solutions) กว่าพันราย’ ทั้งนี้นายเดเมียนกล่าวเสริมว่า ‘ด้วยการนำเสนอการฝึกอบรมและการให้ใบรับรอง ทำให้ลูกค้าและพันธมิตรสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจ และตระหนักได้ว่ามีเรดแฮทพร้อมให้การสนับสนุนให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้ต่อไป’

มร. ชานเจ วิก ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจ เทคโนโลยี คอนเซาท์ติ้ง กลุ่มธุรกิจ เอ็นเทอร์ไพรส์ เอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจต่างๆ ในไทยล้วนมองหากลยุทธ์ธุรกิจที่ได้รับการรับรองแล้วว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของตนในอนาคต ทั้งนี้ เอเชียร่วมกับเรดแฮทนำเสนอบริการที่ปรึกษาครบวงจรคุณภาพระดับโลก รวมทั้งบริการสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งและใช้งานโซลูชันแบบโอเพ่นซอร์ส รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่เดียวกันก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรดแฮทผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม Red Hat news หรือสมัครสมาชิก Red Hat news RSS feed
- ตามทวิตเตอร์ Red Hat APAC ทาง Twitter
- ร่วมแลกเปลี่ยน Red Hat APAC ทาง Facebook
- ดู Red Hat videos บน YouTube

เกี่ยวกับเรด แฮท อิงค์

เรด แฮทเป็นผู้ให้บริการระดับโลกโซลูชันซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ด้วยหลักการใช้ศักยภาพของชุมชนในการทำให้เทคโนโลยีระบบคลาวด์, ลิ눅ซ์, มิดเดิ้ลแวร์, ระบบจัดเก็บและเวอร์ช่วลไลเซชันมีศักยภาพสูงขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้น ทั้งนี้เรดแฮทยังมีบริการสนับสนุน การฝึกอบรม และการให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ในฐานะที่เป็นศูนย์ เชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ พันธมิตร และชุมชนโอเพ่นซอร์สต่างๆ เรดแฮทช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมที่ช่วยสร้างเสริมทรัพยากรเพื่อการเติบโตและเพื่อเป็นการเตรียมการให้กับลูกค้าสำหรับอนาคตของการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรดแฮทได้ที่ <http://www.redhat.com>.